

Bắt đầu từ ngày 23/5/2020, thị trấn thành phố Kyiv sẽ cho phép khôi phục một số hoạt động giao thông và kinh doanh thương mại. Đó là quyết định của Ủy ban các tình trạng khẩn cấp và thẩm vấn công nghệ - môi trường thành phố Kyiv, được công bố vào buổi sáng hôm nay.



Cụ thể, theo quyết định của Ủy ban, từ 12h00 ngày 23/5/2020 sẽ cho phép các phương tiện giao thông mặt đất (xe buýt, tàu điện, xe điện bánh hơi) hoạt động trở lại.

Các cửa hàng có diện tích dưới 1000 mét vuông cũng được phép mở cửa từ 12h00 ngày hôm nay.

Cũng theo quyết định nói trên, từ ngày 25/5/2020 thị trấn thành phố Kyiv sẽ cho phép hoạt động trở lại:

- Hạn chế giao thông đường bộ (hạn chế đi lại theo chiều hướng bình thường).

- Tiếp tục các chế độ và hạn chế nghiêm ngặt.

- Các cơ sở giáo dục mầm non.

- Các sân chơi thể thao trong công viên, vườn hoa.

Theo thông báo của Ủy ban hành chính thành phố Kyiv, các cơ sở liên quan đến dịch Covid-19 tại thị trấn Ukraina trong vòng một tuần qua hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế để duy trì các biện pháp ngăn chặn cách ly giai đoạn 2. Cụ thể: số ca lây nhiễm mới trong tuần vừa qua là 11,7 trên 100 nghìn dân (theo quy định của Bộ Y tế là dưới 12 ca trên 100 nghìn dân), số ghi nhận phụ nữ bị nhiễm nhân Covid-19 mới chỉ số tăng 35% (quy định của Bộ Y tế là dưới 50%), số lần xét nghiệm PCR đạt 37,7 ca trên 100 nghìn dân (quy định của Bộ Y tế là không dưới 12 ca trên 100 nghìn dân).

Như tin đã đưa, ngày hôm qua, Thứ trưởng Kyiv Vitaly Klychko tuyên bố, Kyiv chưa thể đi vào kỳ nghỉ để duy trì các biện pháp ngăn chặn cách ly giai đoạn 2. Theo ông, chỉ số trung bình các ca lây nhiễm mới tại Kyiv hiện là 15,6 trên 100 nghìn dân, cao hơn quy định của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp báo sáng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraina Maxim Stepanov cũng tuyên bố rằng thành phố Kyiv chưa thể chuyển sang giai đoạn 2 nếu không cách ly, do chỉ số lây nhiễm lên tới hơn 15 ca trên 100 nghìn dân. Tuy nhiên, vào hồi 11h28 phút, ông đã thay đổi ý kiến bằng một thông báo trên mạng Facebook, qua đó, Bộ trưởng cho biết Kyiv có thể ngăn chặn các biện pháp cách ly phòng dịch, do số liệu mới chỉ có một phần nhỏ phù hợp với quy định của Bộ Y tế.

**Thanh Huyền. Theo Liga.**